

# BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

*tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê năm 2018*

*Thưa đồng chí*

Hôm nay tôi rất vui mừng tới tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Thống kê. Lời đầu tiên, tôi gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam. Chúc mừng các đồng chí đã thực hiện thành công kế hoạch công tác năm 2017.

*Thưa các đồng chí,*

Nhìn lại năm 2017, Chính phủ đã có nhiều hành động rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Có thể khẳng định những quyết định, chính sách của Chính phủ đã phát huy hiệu quả đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo không khí phấn khởi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và toàn xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đó là, tăng trưởng GDP đạt 6,81%, mức cao nhất trong gần 10 năm qua; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; xuất, nhập khẩu tăng mạnh, khu vực công nghiệp phục hồi rõ nét, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Tình hình chính trị, xã hội ổn định. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đã tổ chức thành công năm APEC 2017. Vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng lên. Thành công của Chính phủ năm 2017 có đóng góp của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà một phần là đóng góp của Tổng cục Thống kê (TCTK). Báo cáo của đồng chí Tổng cục trưởng đã thể hiện điều đó, tôi chỉ nhấn mạnh một số điểm sau:

*Thứ nhất*, ngành Thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê phục vụ Chính phủ, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, đó là:

- TCTK đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý và cả năm 2017 và đề xuất các giải pháp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ để chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Chính phủ có kịch bản tăng trưởng kinh tế cụ thể làm căn cứ chỉ đạo, điều hành nền kinh tế góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2017 của Chính phủ. Cùng với đó là việc TCTK phối hợp tốt với các Bộ để điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý như dịch vụ y tế,



*Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị*

giáo dục... phù hợp với thực tiễn tiệm cận dần với giá thị trường, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 3,53%, dưới mức Quốc hội đề ra (tăng dưới 4%).

Tôi biết trong thời gian qua, các đồng chí đã thực hiện khá tốt công tác phổ biến thông tin, thông báo tình hình kinh tế - xã hội qua việc thường xuyên tổ chức các cuộc họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội hàng quý, kết quả các cuộc Tổng điều tra, trả lời và giải đáp các câu hỏi của các cơ quan báo chí, các tổ chức và cá nhân sử dụng thông tin thống kê. TCTK đã có nhiều lần giải trình, bảo vệ tính trung thực, khách quan của số liệu thống kê rất thuyết phục và nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà kinh tế, các chuyên gia. Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan của số liệu thống kê và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức chấp hành pháp luật của các đồng chí, bảo đảm tốt nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong hoạt động thống kê nhà nước, đó là "Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời".

- TCTK đã trực tiếp tính toán (việc này trước đây giao cho các Cục Thống kê cấp tỉnh tính toán) và công bố số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng đầu năm 2017 và ước tính cả năm 2017 để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của địa phương. TCTK trực tiếp tính và công bố số liệu GRDP của địa phương sẽ từng bước loại bỏ hiện tượng chênh lệch số liệu GDP giữa trung ương và địa phương, đồng thời khắc phục bệnh thành tích của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cũng trong năm qua, TCTK còn chủ trì tổng hợp, biên soạn Báo cáo của Chính phủ về kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế hiện nay để báo cáo Bộ Chính trị, mặc dù nhiệm vụ này được giao đột xuất nhưng với tinh thần chủ động, tận tụy với công việc, Báo cáo đã được hoàn thành có chất lượng để Chính phủ báo cáo kịp thời Bộ Chính trị.

*Thứ hai*, ngành Thống kê đã khẩn trương triển khai Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam mà trọng tâm là hoàn thiện phương pháp chế độ thống kê, tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê và kiện toàn tổ chức bộ máy của Hệ thống thống kê nhà nước.

*Thứ ba*, ngành Thống kê đã thực hiện thành công các cuộc điều tra, nổi bật là Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Các đồng chí đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây có thể coi là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê trong bối cảnh bùng nổ về ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet trên phạm vi toàn cầu.

Một lần nữa, thay mặt Chính phủ tôi ghi nhận và biểu dương thành tích các đồng chí đã đạt được trong năm qua.

*Thư các đồng chí,*

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của TCTK cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thống kê. Những hạn chế này phải được khắc phục trong thời gian tới. Tôi hoan nghênh tinh thần cầu thị của các đồng chí và mong chờ kết quả tốt đẹp của các đồng chí về việc khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

*Thư các đồng chí,*

Nhiệm vụ năm 2018 của Chính phủ rất nặng nề, được thể hiện cụ thể trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đối với TCTK, tôi đồng ý với các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 đã được đồng chí Tổng cục trưởng báo cáo. Yêu cầu các đồng chí tập trung vào một số công việc chính sau:

*Một là,* nâng cao chất lượng công tác thống kê, đặc biệt công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và hết sức nặng nề và tôi biết các đồng chí cũng đã đưa nội dung này vào nhiệm vụ năm 2018 của Ngành nhưng tôi yêu cầu các đồng chí phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện để có các sản phẩm cụ thể giúp Chính phủ và chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành.

*Hai là,* tiếp tục thực hiện tốt Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP để cung cấp số liệu GRDP có chất lượng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, trên cơ sở kết quả của Tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017, TCTK cần điều chỉnh quy mô GDP. Thực hiện Đề án khu vực kinh tế chưa quan sát được sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

*Ba là,* tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tế của Việt Nam, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới, tiên tiến để thu hẹp sự thiếu hụt về thông tin thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, của khu vực kinh tế chưa được quan sát, của những vấn đề mới nổi nhưng mang tính thời sự cao.

*Bốn là,* ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trước mắt trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng thông tin Tổng điều tra; kết nối và khai thác tối đa, sử dụng dữ liệu hành chính, đặc biệt từ các ngành như thuế, hải quan, ngân hàng trong công tác thống kê...

*Năm là,* thực hiện tốt vai trò điều phối của cơ quan thống kê quốc gia đối với hoạt động thống kê nhà nước; tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý trong hoạt động thống kê, thực hiện tốt Luật Thống kê trên phạm vi cả nước và từng ngành, lĩnh vực.

*Sáu là,* triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII với việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm; xây dựng đội ngũ công chức làm thống kê có cơ cấu phù hợp, tinh thông nghiệp vụ, yêu ngành, yêu nghề. Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đoàn kết; giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Về các kiến nghị của TCTK, tôi giao các Bộ, ngành trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công nghiên cứu trả lời bằng văn bản. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tôi yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

*Một là*, quan tâm xây dựng hệ thống thông tin thống kê Bộ, ngành theo hướng bảo đảm kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước. Làm tốt việc thu thập, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công thực hiện theo quy định của Luật Thống kê.

*Hai là*, phối hợp tốt hơn nữa với TCTK trong việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu hành chính và thông tin thống kê, đặc biệt là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

*Ba là*, phối hợp tốt hơn nữa với TCTK trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như công tác thống kê sâu rộng trong toàn xã hội. Trong vấn đề này vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí rất quan trọng.

*Bốn là*, tăng cường củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ, ngành theo tinh thần của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ.

*Thưa các đồng chí,*

Năm mới Mậu Tuất sắp đến, một mùa xuân mới lại về, tôi tin tưởng ngành Thống kê sẽ xứng đáng với mười chữ vàng “Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, đó là bảo đảm thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân. Ngành Thống kê chắc chắn ngày càng đóng góp tốt hơn cho công cuộc đổi mới của nước ta.

Một lần nữa, chúc toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe, thành công./.



*Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chụp ảnh lưu niệm với ngành Thống kê*